



ĐƯA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo trung ương về công tác dân vận làm việc tại Sở Nội vụ, huyện Tiền Hải



Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Ảnh: THÀNH TÂM

Chiều ngày 19/4, Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo trung ương về công tác dân vận do đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương làm Trưởng đoàn làm việc tại Sở Nội vụ. Dự buổi làm việc có các đồng chí: Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Tiến Thành, Ủy viên Ban Thường vụ,

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy.

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 3/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới, đội ngũ đảng viên, công chức, viên chức ngành Nội vụ đã nhận thức sâu sắc hơn về vị trí, vai trò của

công tác dân vận, nhất là những quan điểm, mục tiêu của Đảng nhằm tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo đối với công tác dân vận trong tình hình mới. Trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, Sở Nội vụ đã kịp thời tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo quản lý nhà nước về công tác nội vụ; tham mưu UBND tỉnh tổ chức các kỳ thi tuyển công

chức theo đúng quy định của pháp luật, công khai, minh bạch, tạo được dư luận tốt từ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đến các thí sinh, nhận được sự đồng tình ủng hộ của nhân dân. Sở cũng đã chủ động tham mưu UBND tỉnh đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, được các tổ chức và nhân dân trong tỉnh đánh giá cao. Sở Nội vụ đã rà soát, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính. Việc thực hiện chế độ, tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân và chế độ tiếp dân định kỳ được duy trì thực hiện thường xuyên, bảo đảm đúng quy định của pháp luật. 5 năm qua, Sở Nội vụ đã tiếp 124 lượt người, qua đó đã nắm bắt, tiếp nhận, giải quyết kịp thời các kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo của công dân. Đến nay, không có vụ việc nào tồn đọng...

(Xem tiếp trang 4)
ĐÀO QUYÊN - THU HIỀN

Kiểm tra việc triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII)

Sáng ngày 19/4, Đoàn công tác của Tỉnh ủy do đồng chí Đỗ Xuân Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn tổ chức kiểm tra việc triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) tại huyện Hưng Hà. Các đồng chí: Nguyễn Hồng Chuyên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên

giáo Tỉnh ủy; Hà Công Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Nguyễn Thị Linh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành dự buổi làm việc.

(Xem tiếp trang 4)
MẠNH CƯỜNG

Khẩn trương tu bổ, sửa chữa hệ thống đê, kè trước mùa mưa bão



Mắt đê tả Trà Lý đoạn qua địa phận xã Đông Hòa (thành phố Thái Bình) xuống cấp nghiêm trọng.

THÀNH PHỐ

► Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi năm 2018

Sáng ngày 19/4, Thành ủy Thái Bình tổ chức hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi năm 2018. Đồng chí Đỗ Đình An, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố tới dự.

Tại hội thi, 5 thí sinh trải qua 3 phần thi gồm: thi giáo án, thuyết trình và câu hỏi ứng xử. Nội dung dự thi bao gồm các bài trong chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị do Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành và hướng dẫn. Nhờ có sự chuẩn bị nội dung kỹ nên các thí sinh đã thể hiện phần thi của mình khá tốt, đặc biệt là phần liên hệ thực tế sát với đơn vị, địa phương mình, được ban tổ chức, ban giám khảo đánh giá, cho điểm cao.

Hội thi là dịp giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm trong giảng dạy, thúc đẩy việc đổi mới, nâng cao chất lượng giảng dạy lý luận chính trị. Đồng thời, phát hiện và giải quyết kịp thời những bất cập trong phương pháp giảng dạy, cổ vũ, động viên đội ngũ cán bộ, giảng viên chính trị thêm yêu nghề.

MINH NGUYỄN

► 4.853 khách hàng đang vay vốn ưu đãi của Chính phủ

Sáng ngày 19/4, Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) thành phố Thái Bình họp đánh giá kết quả hoạt động quý I, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm quý II/2018 về công tác tín dụng chính sách trên địa bàn.

Đến ngày 31/3, tổng nguồn vốn hoạt động của Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh trên địa bàn thành phố đạt 143,033 tỷ đồng, tăng 6,86% so với thời điểm 31/12/2017, đạt 97,84% kế hoạch năm; tổng doanh số cho vay đạt 15,476 tỷ đồng; tổng dư nợ cho vay đạt 141,997 tỷ đồng, tăng 7,23% so với thời điểm 31/12/2017, đạt 98,67% kế hoạch năm với 4.853 hộ đang vay vốn. Cùng với việc kịp thời đưa vốn tín dụng ưu đãi đến với người nghèo và các đối tượng chính sách, Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH thành phố còn chú trọng thực hiện công tác kiểm tra, giám sát nhằm nâng cao chất lượng tín dụng. Đến ngày 31/3, Ban Đại diện đã thực hiện kiểm tra tại phường Trần Hưng Đạo, 4 tổ tiết kiệm và vay vốn, đối chiếu 88 món vay với tổng số tiền 3,12 tỷ đồng.

Thời gian tới, cấp ủy, chính quyền các xã, phường và các tổ chức hội, đoàn thể thực hiện tốt việc đôn đốc thu hồi nợ đến hạn, quá hạn nhằm tạo lập nguồn vốn tiếp tục cho vay quay vòng. Thường xuyên rà soát nhu cầu vốn vay từ các chương trình để tham mưu kịp thời cho Ban Đại diện có kế hoạch điều chỉnh nguồn vốn cho phù hợp. Tham mưu HĐND, UBND thành phố cân đối từ ngân sách địa phương ủy thác cho Ngân hàng CSXH bổ sung nguồn vốn cho vay người nghèo và các đối tượng chính sách. Đồng thời, duy trì nghiêm ngặt trực giao dịch, nâng cao chất lượng các buổi giao ban với các tổ chức hội, đoàn thể, các tổ tiết kiệm và vay vốn tại các điểm trực cố định của Ngân hàng CSXH, từ đó kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong cho vay ưu đãi của Chính phủ trên địa bàn.

MINH HƯƠNG

► Phát động chiến dịch trừ sâu cuốn lá nhỏ từ ngày 25 - 30/4

Chiều ngày 19/4, UBND thành phố Thái Bình tổ chức hội nghị triển khai công tác phòng, trừ sâu bệnh, bảo vệ lúa xuân.

Vụ xuân năm 2018, thành phố gieo cấy trên 2.350ha lúa. Hiện nay, lúa xuân đang ở giai đoạn phân hóa đòng đến làm đòng. Tuy nhiên, qua kiểm tra, tình hình sâu bệnh đang diễn biến hết sức phức tạp, đáng chú ý là bệnh đạo ôn, sâu cuốn lá nhỏ, rầy các loại và bệnh lùn sọc đen.

Trước tình hình đó, UBND thành phố chỉ đạo các xã, phường phát động chiến dịch trừ sâu cuốn lá nhỏ từ ngày 25 - 30/4. Các ngành chuyên môn cùng với các địa phương tập trung tuyên truyền, vận động nông dân kiểm tra đồng ruộng, phát hiện sâu bệnh, đồng thời tranh thủ thời tiết thuận lợi tổ chức phun thuốc phòng, trừ, không để lây lan ra diện rộng, theo đúng hướng dẫn của cơ quan chuyên môn. Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi thành phố phối hợp với các HTX DVNN chủ động điều tiết nước hợp lý để nông dân phun trừ hiệu quả. Do chiến dịch trùng vào dịp nghỉ lễ, UBND thành phố yêu cầu Phòng Kinh tế, Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thành phố phân công cán bộ xuống cơ sở để cùng với các HTX DVNN đôn đốc, hướng dẫn nông dân triển khai thực hiện chiến dịch.

ĐỨC DŨNG

● SỞ NGOẠI VỤ Làm việc với tổ chức Youth with a Mission

Sáng ngày 19/4, Sở Ngoại vụ tổ chức buổi làm việc với đoàn công tác của tổ chức Youth with a Mission (YWAM) của Thụy Sĩ và Cục Phục vụ ngoại giao đoàn, Bộ Ngoại giao đến khảo sát và làm việc tại Thái Bình về khả năng viện trợ các chương trình, dự án và phát triển cộng đồng tại địa phương.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Sở Ngoại vụ đã thông tin khái quát về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, kết quả thu hút, vận động viện trợ phi chính phủ của tỉnh thời gian qua; đồng thời, mong muốn tổ chức YWAM sẽ có những hỗ trợ thiết thực cho tỉnh các chương trình, dự án để nâng cao đời sống người dân trên địa bàn tỉnh. Sở Ngoại vụ sẽ tạo mọi điều kiện, hỗ trợ tổ chức YWAM trong quá trình triển khai các chương trình, dự án trên địa bàn tỉnh.

Đại diện tổ chức YWAM, bà Roslyn Jackson, Trưởng đại diện Văn phòng dự án tại Việt Nam đã giới thiệu tổng quan về tổ chức YWAM. Theo đó, YWAM là một tổ chức phi chính phủ quốc tế của Thụy Sĩ đang thực hiện các chương trình

(Xem tiếp trang 4)

TẮT ĐẠT

● Tập huấn, tuyên truyền Luật Tín ngưỡng, tôn giáo

Sáng ngày 19/4, tại Trường Chính trị tỉnh, Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ tổ chức hội nghị tập huấn, tuyên truyền, phổ biến nội dung Luật Tín ngưỡng, tôn giáo.

Tại hội nghị, các đại biểu là bí thư, phó bí thư đảng ủy các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh được truyền đạt những quan điểm, đường lối của Đảng, Nhà nước về công tác tôn giáo; một số thông tin về tín ngưỡng, tôn giáo của tỉnh trong thời gian qua. Ngoài ra, các đại biểu còn được giới thiệu những nội dung cơ bản của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016 được Quốc hội (khóa XIV) thông qua tại kỳ họp thứ hai ngày 18/11/2016, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2018 và Nghị định số 162/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo. Luật gồm 9 chương, 68 điều, cụ thể hóa quy định về quyền con người, quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; bám sát chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; bảo đảm hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo phù hợp với điều kiện chính trị - xã hội của Việt Nam. Luật có những điểm mới căn bản so với

(Xem tiếp trang 4)

ANH ĐÀO

ĐÔNG HƯNG

Sẵn sàng cho ngày bầu cử trưởng, phó thôn, tổ dân phố

(Xem trang 3)



Nông dân xã An Châu (Đông Hưng) thu hoạch mướp đắng.

VŨ LẠC

Chăm sóc, phòng, trừ sâu bệnh cho lúa xuân

(Xem trang 2)